



ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรม สบส. เผยรายชื่อ 6 โรงพยาบาลผ่านการประเมินศูนย์เครื่องมือแพทย์ประจำปี 2566

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย 6 โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ เป็นต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ให้เพียงพอ พร้อมใช้ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่รับบริการในระบบบริการสุขภาพภาครัฐ

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ ได้พัฒนามาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติ สำหรับส่งเสริมให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัดหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ได้อย่างเป็นระบบ มีกระบวนการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดหา ติดตั้งใช้งาน ตรวจสอบ บำรุงรักษา ยกเลิก และการหมุนเวียนใช้เครื่องมือแพทย์ให้เพียงพอและคุ้มค่า มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา รับประกันความปลอดภัยเครื่องมือแพทย์ก่อนให้บริการ สร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากรและประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองวิศวกรรมการแพทย์ ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 ลงพื้นที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ในการประเมินศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลแบ่งเป็นระดับจังหวัด และระดับพัฒนาดีเด่น เกณฑ์ระดับจังหวัด คือ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลของตนเอง สามารถบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือ บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลและชุมชนในพื้นที่จังหวัดตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สู่การเป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์ประจำจังหวัด สำหรับเกณฑ์ระดับพัฒนาดีเด่น คือ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลที่สามารถบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด โดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2566 มีสถานพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานระบบคุณภาพการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ จำนวน 6 แห่ง แบ่งเป็นระดับจังหวัด จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง และระดับพัฒนาดีเด่น จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2) โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 3) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 4) โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กระทรวงกลาโหม และ 5) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบรวมทั้งสิ้น 15 แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่ของทุกเขตสุขภาพ เป็นต้นแบบที่ดีสำหรับโรงพยาบาลที่มีความสนใจ เข้ามาศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง

ด้านนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีบทบาทภารกิจ ในการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านเครื่องมือแพทย์ โดยการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานและตรวจประเมิน ซึ่งสถานพยาบาลต้องปฏิบัติ ให้เป็นมาตรฐานในทุกโรงพยาบาลภาครัฐ เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้และผู้มารับบริการ เป็นปัจจัยที่สำคัญ โดยยึดหลักความเสมอภาค เท่าเทียม สมประโยชน์ ทันต่อเวลา มาตรฐานระบบบริการสุขภาพภาครัฐทำให้เกิดความพึงพอใจ และสามารถยกระดับมาตรฐานสถานบริการสุขภาพ ของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ และคุณค่าการบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อไป

***** 6 ตุลาคม 2566

